



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการฯ 'มศว' หนีบักเริ.ร.สาธิต 'ศึกษาเทคนิคการสอนอเมริกา'

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในวันที่ 20-30 มกราคมนี้ ตนพร้อมด้วยผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตในสังกัด มศว ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม), โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม), โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน, โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และโรงเรียนสาธิตการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า มศว แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รวมถึงคณบดีและรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว เดินทางไปศึกษาดูงานในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ โรงเรียน Kipp Sharp ที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน, โรงเรียน Kipp Shine1 โรงเรียนแห่งแรกที่เปิดสอนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยการไปศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนสาธิตแต่ละแห่งนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อผลิตนักเรียนที่มีความสามารถได้ตรงตามความต้องการของประเทศ

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า ตนเห็นว่าเทคนิคและวิธีการสอนของครู เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้วิธีคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลได้ ไม่ใช่พึ่งพาแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว โดยจะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากนัก ส่วนใหญ่จะเน้นเทคนิคและวิธีการสอนของครูมากกว่า ขณะเดียวกันครูจะต้องมีความใกล้ชิดกับเด็กเพื่อจะรู้ว่านักเรียนเป็นอย่างไร คิดอะไร มีความถนัดด้านใด เพื่อจะได้ส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่างถูกทาง

"เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่เช่นนั้นประเทศที่ร่ำรวย หรือพัฒนาแล้วที่มีศักยภาพในการซื้อเทคโนโลยีได้มากมาย ก็คงไม่มีคนโง่เลย แต่ก็ยังพบว่าทุกประเทศมีทั้งคนเก่งและคนไม่เก่ง แต่ที่ชัดเจนคือประเทศที่พัฒนาแล้วจะเน้นกระบวนการสอนของครูเป็นหลัก เพราะแม้จะใช้เทคโนโลยี เช่น แท็บเล็ตในการสอน แต่ก็ไม่สามารถใส่ข้อมูลทุกอย่างลงไปได้ ดังนั้น เมื่อครูเป็นกลไกหลักที่จะช่วยพัฒนาเด็ก ผมจึงอยากให้โรงเรียนสาธิตในสังกัด มศว ไปดูกระบวนการนี้ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป" นพ.เฉลิมชัยกล่าว และว่า การเดินทางครั้งนี้ยังมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว ไปดูหลักสูตรต่างๆ ในการเรียนการสอน เปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งของเขากับของเรา หากเห็นว่าหลักสูตรการผลิตครูของเรา ยังด้อยกว่าในเรื่องใด ก็จะต้องทบทวนเพื่อปรับปรุง ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิตครูตรงกับความต้องการของประเทศมากขึ้น

